

สำหรับศูนย์อนามัยที่ 1- 12(26/11/2561)

<p>ตัวชี้วัดที่ 1.2</p>	<p>ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์</p>	<p>1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ</p>
<p>เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์</p>	<p>เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย</p>
<p>กลุ่ม/ Cluster</p>	<p>สตรีและเด็กปฐมวัย</p>
<p>หน่วยงานบริการประเมิน</p>	<p>ศูนย์อนามัยที่ 1-12</p>
<p>คำนิยาม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน - การคัดกรองพัฒนาการเด็ก หมายถึงจำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) - การคัดกรองพัฒนาการพบเด็กสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน <u>ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ภายใน 30 วัน (1B261) ร่วมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262) (เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)</u> - เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 - พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก ร่วมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมินผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) - เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-2 ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) - ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว หมายถึง ทารกแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วันในเขตรับผิดชอบทั้งหมด - กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หมายถึง เด็กแรกเกิดต่ำกว่า 6 เดือน (แรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วัน) ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านกินนมแม่อย่างเดียว (ถามด้วยคำถาม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาให้ลูกกินอะไรบ้าง แล้วนับเฉพาะแม่ที่ให้ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว) - สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ - สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5D ถึง -1.5D ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง - สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) - ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

	<ul style="list-style-type: none"> - 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ปี - มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การส่งเสริมโภชนาการ (อาหารหญิงตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน-5 ปี รวมทั้งการเสริมสารอาหารที่สำคัญในรูปของยา ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ 6 เดือน ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี) ร่วมกับการบูรณาการงานสุขภาพอื่นๆ เช่น พัฒนาการเด็ก สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ อนามัยสิ่งแวดล้อม - ตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ตำบลที่มีการดำเนินงานดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1)ประเมินตนเองตามแบบประเมินตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมสำคัญด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 2)จัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหาร และน้ำ 3)มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้(รายละเอียดในหนังสือแนวทางการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย)
กลุ่มเป้าหมาย	เด็กอายุ 0-5 ปี
ค่าเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ร้อยละ 90
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม ผ่านระบบรายงาน HDC - ศูนย์อนามัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เขียนรายงานรายไตรมาส ส่งกรมอนามัย
แหล่งข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกสุขภาพเด็กดี) - สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
รายการข้อมูลสำหรับคำนวณผลงานตัวชี้วัดระดับขั้นความสำเร็จที่ 5 <ul style="list-style-type: none"> - เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ร้อยละ 90 	
รายการข้อมูล 1	A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 3	C = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)
รายการข้อมูล 4	D = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ส่งต่อทันที(1B262: เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)
รายการข้อมูล 5	E = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	<p>1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ</p> $= \frac{B}{A} \times 100$ <p>2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า</p> $= \frac{C+D}{B} \times 100$ <p>3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม</p> $= \frac{E}{C} \times 100$
<p>รายการข้อมูลสำหรับคำนวณผลงานตัวชี้วัดระดับขั้นความสำเร็จที่ 4:</p> <p>- ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 60)</p>	
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนเด็กอายุ 0-2 ปี ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจริงในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กอายุ 0-2 ปี ทั้งหมดที่มีอยู่จริงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	<p>- ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก</p> $= \frac{A}{B} \times 100$
<p>รายการข้อมูลสำหรับคำนวณผลงานตัวชี้วัดระดับขั้นความสำเร็จที่ 4:</p> <p>- ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ 50)</p>	
รายการข้อมูล 1	A = ผลรวมจำนวนเด็กอายุ 1,2,3,4,5 และ 5 เดือน 29 วันที่ตอกกินนมแม่อย่างเดียวในเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2	B = ผลรวมเด็กอายุ 1,2,3,4,5 และ 5 เดือน 29 วันที่ได้สอภามในเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	- ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว = $\frac{A}{B} \times 100$
<p>รายการข้อมูลสำหรับคำนวณผลงานตัวชี้วัดระดับขั้นความสำเร็จที่ 4:</p> <p>- ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 54)</p> <p>- ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ไม่ได้นำมาใช้ประเมินให้คะแนน)</p> <p>- ร้อยละความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (ไม่ได้นำมาใช้ประเมินให้คะแนน)</p>	
รายการข้อมูล 1	<p>A1 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน</p> <p>A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง</p> <p>A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง</p>
รายการข้อมูล 2	<p>B1 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด</p> <p>B2 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด</p> <p>B3 = จำนวนประชากรชายอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด</p> <p>B4 = จำนวนประชากรหญิงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด</p>
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	<p>1. ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง = $\frac{(B2 \times 100)}{B1}$</p> <p>2. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน = $\frac{(A1 \times 100)}{B2}$</p> <p>3. ส่วนสูงชายที่อายุ 5 ปี = $\frac{A2}{B3}$</p> <p>4. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี = $\frac{A3}{B4}$</p>
ระยะเวลาประเมินผล	<p>- กรมอนามัยประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ 2 รอบ คือ</p> <p>รอบที่ 1:5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562)</p> <p>รอบที่ 2:5 เดือนหลัง (มีนาคม-กรกฎาคม 2562)</p>

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่ 1	ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่ 1-2	ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่ 1-3	- เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจ สุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ 22 - ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อย ละ 50 - เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 54	- เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัด กรองพัฒนาการอย่างน้อย ร้อย ละ 80 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัด กรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการ สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม อย่างน้อยร้อยละ 80

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2562)

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่ 1	ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่ 1-2	ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่ 1-3	- เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจ สุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ 48 - ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อย ละ 50 - เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 54	- เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัด กรองพัฒนาการ ร้อยละ 90 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัด กรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการ สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ร้อยละ 90

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน/ กิจกรรมดำเนินการ	คะแนน	เอกสารประกอบการพิจารณา
1	- วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่อง ปาก กิจกรรมทางกาย(0.5 คะแนน) - มีแผนปฏิบัติการ/แผนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน (Action plan) (0.5 คะแนน)	1	- สถานการณ์ข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพ ช่องปาก กิจกรรมทางกายอย่างน้อยย้อนหลัง 3 ปี - รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อ การดำเนินงาน ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรม ทางกาย - แผนปฏิบัติการ/แผนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการ ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรม ทางกาย (Action plan) ที่สอดคล้องกับปัจจัยที่มี ผลต่อการดำเนินงาน
2	- มีนโยบาย หรือ มาตรการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย(0.6 คะแนน) - มี Key Message และเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อ สร้าง HL ปชช. /จนท. สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน	1	- นโยบายหรือมาตรการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดี สมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย - Key Message และ ช่องทางการสื่อสาร - มีแนวทางการดำเนินงานในการเฝ้าระวังการละเมิด

	(0.4คะแนน)		พระราชบัญญัติฯ																																																																																																
3	<p>- ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระดับประเทศ(0.3 คะแนน)</p> <p>- ขับเคลื่อนมาตรการ กำกับ ติดตาม สนับสนุน โดยใช้เครื่องมือ/แนวทาง/กระบวนการที่ออกแบบในขั้นตอนที่ 1, 2 ในการปรับปรุงคุณภาพ/พัฒนา กระบวนการเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นปัญหาที่วิเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่าย (0.4 คะแนน)</p> <p>- สนับสนุนวิชาการและเทคนิคการดำเนินงาน เช่นคู่มือ/สื่อ/เอกสารทางวิชาการ ความรู้ ข่าวสาร แนวทางฯ การประชุม/อบรม/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผ่านช่องทางต่างๆ(0.3 คะแนน)</p>	1	<p>- รายงานการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกายที่มีกระบวนการ/แนวทางการทำงานที่แสดงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ /นโยบาย</p> <p>- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปากกิจกรรมทางกาย</p> <p>- มีสรุปรายงานในการสร้างเครือข่าย สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติฯ</p> <p>- มีการรายงานการออกตรวจการเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติฯ</p> <p>- คู่มือ/สื่อ/เอกสารทางวิชาการ ความรู้ ข่าวสาร แนวทางฯ การประชุม/อบรม/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผ่านช่องทางต่างๆ</p>																																																																																																
4	<p>1. เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ 22 (0.4 คะแนน)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ค่าคะแนน</th> <th>0.32</th> <th>0.34</th> <th>0.36</th> <th>0.38</th> <th>0.40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>24</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 50แยกตามรายเขต (0.3 คะแนน)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ค่าคะแนน</th> <th>0.22</th> <th>0.24</th> <th>0.26</th> <th>0.28</th> <th>0.30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>ลดลง 2</td> <td>ลดลง 1</td> <td>Base line</td> <td>เพิ่มขึ้น 1</td> <td>เพิ่มขึ้น 2</td> </tr> <tr> <td>ศอ.1</td> <td>47.33</td> <td>47.82</td> <td>48.3</td> <td>48.78</td> <td>49.27</td> </tr> <tr> <td>ศอ.2</td> <td>50.46</td> <td>50.98</td> <td>51.49</td> <td>52.00</td> <td>52.52</td> </tr> <tr> <td>ศอ.3</td> <td>63.35</td> <td>63.99</td> <td>64.64</td> <td>65.29</td> <td>65.93</td> </tr> <tr> <td>ศอ.4</td> <td>48.80</td> <td>49.30</td> <td>49.8</td> <td>50.30</td> <td>50.80</td> </tr> <tr> <td>ศอ.5</td> <td>52.17</td> <td>52.70</td> <td>53.23</td> <td>53.76</td> <td>54.29</td> </tr> <tr> <td>ศอ.6</td> <td>46.30</td> <td>46.77</td> <td>47.24</td> <td>47.71</td> <td>48.18</td> </tr> <tr> <td>ศอ.7</td> <td>61.99</td> <td>62.62</td> <td>63.25</td> <td>63.88</td> <td>64.52</td> </tr> <tr> <td>ศอ.8</td> <td>39.66</td> <td>40.07</td> <td>40.47</td> <td>40.87</td> <td>41.28</td> </tr> <tr> <td>ศอ.9</td> <td>68.67</td> <td>69.37</td> <td>70.07</td> <td>70.77</td> <td>71.47</td> </tr> <tr> <td>ศอ.10</td> <td>49.97</td> <td>50.48</td> <td>50.99</td> <td>51.50</td> <td>52.01</td> </tr> <tr> <td>ศอ.11</td> <td>40.43</td> <td>40.84</td> <td>41.25</td> <td>41.66</td> <td>42.08</td> </tr> <tr> <td>ศอ.12</td> <td>38.90</td> <td>39.29</td> <td>39.69</td> <td>40.09</td> <td>40.48</td> </tr> </tbody> </table>	ค่าคะแนน	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	ร้อยละ	18	20	22	24	26	ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	ร้อยละ	ลดลง 2	ลดลง 1	Base line	เพิ่มขึ้น 1	เพิ่มขึ้น 2	ศอ.1	47.33	47.82	48.3	48.78	49.27	ศอ.2	50.46	50.98	51.49	52.00	52.52	ศอ.3	63.35	63.99	64.64	65.29	65.93	ศอ.4	48.80	49.30	49.8	50.30	50.80	ศอ.5	52.17	52.70	53.23	53.76	54.29	ศอ.6	46.30	46.77	47.24	47.71	48.18	ศอ.7	61.99	62.62	63.25	63.88	64.52	ศอ.8	39.66	40.07	40.47	40.87	41.28	ศอ.9	68.67	69.37	70.07	70.77	71.47	ศอ.10	49.97	50.48	50.99	51.50	52.01	ศอ.11	40.43	40.84	41.25	41.66	42.08	ศอ.12	38.90	39.29	39.69	40.09	40.48	1	ข้อมูล HDC ตค.61 – กพ.62
ค่าคะแนน	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40																																																																																														
ร้อยละ	18	20	22	24	26																																																																																														
ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30																																																																																														
ร้อยละ	ลดลง 2	ลดลง 1	Base line	เพิ่มขึ้น 1	เพิ่มขึ้น 2																																																																																														
ศอ.1	47.33	47.82	48.3	48.78	49.27																																																																																														
ศอ.2	50.46	50.98	51.49	52.00	52.52																																																																																														
ศอ.3	63.35	63.99	64.64	65.29	65.93																																																																																														
ศอ.4	48.80	49.30	49.8	50.30	50.80																																																																																														
ศอ.5	52.17	52.70	53.23	53.76	54.29																																																																																														
ศอ.6	46.30	46.77	47.24	47.71	48.18																																																																																														
ศอ.7	61.99	62.62	63.25	63.88	64.52																																																																																														
ศอ.8	39.66	40.07	40.47	40.87	41.28																																																																																														
ศอ.9	68.67	69.37	70.07	70.77	71.47																																																																																														
ศอ.10	49.97	50.48	50.99	51.50	52.01																																																																																														
ศอ.11	40.43	40.84	41.25	41.66	42.08																																																																																														
ศอ.12	38.90	39.29	39.69	40.09	40.48																																																																																														

	<p>3. เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 54 แยกตามรายเขต (0.3 คะแนน)</p> <table border="1"> <tr> <td>ค่าคะแนน</td> <td>0.22</td> <td>0.24</td> <td>0.26</td> <td>0.28</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>ลดลง 1.5</td> <td>ลดลง 0.75</td> <td>Base line</td> <td>เพิ่มขึ้น 0.75</td> <td>เพิ่มขึ้น 1.5</td> </tr> <tr><td>ศอ.1</td><td>43.2</td><td>44.0</td><td>44.7</td><td>45.5</td><td>46.2</td></tr> <tr><td>ศอ.2</td><td>46.3</td><td>47.1</td><td>47.8</td><td>48.6</td><td>49.3</td></tr> <tr><td>ศอ.3</td><td>47.3</td><td>48.1</td><td>48.8</td><td>49.6</td><td>50.3</td></tr> <tr><td>ศอ.4</td><td>50.2</td><td>50.9</td><td>51.7</td><td>52.4</td><td>53.2</td></tr> <tr><td>ศอ.5</td><td>50.1</td><td>50.8</td><td>51.6</td><td>52.3</td><td>53.1</td></tr> <tr><td>ศอ.6</td><td>51.6</td><td>52.3</td><td>53.1</td><td>53.8</td><td>54.6</td></tr> <tr><td>ศอ.7</td><td>51.0</td><td>51.7</td><td>52.5</td><td>53.2</td><td>54.0</td></tr> <tr><td>ศอ.8</td><td>49.1</td><td>49.9</td><td>50.6</td><td>51.4</td><td>52.1</td></tr> <tr><td>ศอ.9</td><td>49.4</td><td>50.2</td><td>50.9</td><td>51.7</td><td>52.4</td></tr> <tr><td>ศอ.10</td><td>49.9</td><td>50.6</td><td>51.4</td><td>52.1</td><td>52.9</td></tr> <tr><td>ศอ.11</td><td>52.2</td><td>52.9</td><td>53.7</td><td>54.4</td><td>55.2</td></tr> <tr><td>ศอ.12</td><td>48.8</td><td>49.6</td><td>50.3</td><td>51.1</td><td>51.8</td></tr> </table>	ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	ร้อยละ	ลดลง 1.5	ลดลง 0.75	Base line	เพิ่มขึ้น 0.75	เพิ่มขึ้น 1.5	ศอ.1	43.2	44.0	44.7	45.5	46.2	ศอ.2	46.3	47.1	47.8	48.6	49.3	ศอ.3	47.3	48.1	48.8	49.6	50.3	ศอ.4	50.2	50.9	51.7	52.4	53.2	ศอ.5	50.1	50.8	51.6	52.3	53.1	ศอ.6	51.6	52.3	53.1	53.8	54.6	ศอ.7	51.0	51.7	52.5	53.2	54.0	ศอ.8	49.1	49.9	50.6	51.4	52.1	ศอ.9	49.4	50.2	50.9	51.7	52.4	ศอ.10	49.9	50.6	51.4	52.1	52.9	ศอ.11	52.2	52.9	53.7	54.4	55.2	ศอ.12	48.8	49.6	50.3	51.1	51.8		
ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30																																																																																		
ร้อยละ	ลดลง 1.5	ลดลง 0.75	Base line	เพิ่มขึ้น 0.75	เพิ่มขึ้น 1.5																																																																																		
ศอ.1	43.2	44.0	44.7	45.5	46.2																																																																																		
ศอ.2	46.3	47.1	47.8	48.6	49.3																																																																																		
ศอ.3	47.3	48.1	48.8	49.6	50.3																																																																																		
ศอ.4	50.2	50.9	51.7	52.4	53.2																																																																																		
ศอ.5	50.1	50.8	51.6	52.3	53.1																																																																																		
ศอ.6	51.6	52.3	53.1	53.8	54.6																																																																																		
ศอ.7	51.0	51.7	52.5	53.2	54.0																																																																																		
ศอ.8	49.1	49.9	50.6	51.4	52.1																																																																																		
ศอ.9	49.4	50.2	50.9	51.7	52.4																																																																																		
ศอ.10	49.9	50.6	51.4	52.1	52.9																																																																																		
ศอ.11	52.2	52.9	53.7	54.4	55.2																																																																																		
ศอ.12	48.8	49.6	50.3	51.1	51.8																																																																																		
5	<p>1. เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการอย่างน้อยร้อยละ 80 (0.3 คะแนน)</p> <table border="1"> <tr> <td>ค่าคะแนน</td> <td>0.22</td> <td>0.24</td> <td>0.26</td> <td>0.28</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>76</td> <td>78</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>84</td> </tr> </table> <p>2. เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้าร้อยละ 20 (0.3 คะแนน)</p> <table border="1"> <tr> <td>ค่าคะแนน</td> <td>0.22</td> <td>0.24</td> <td>0.26</td> <td>0.28</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>24</td> </tr> </table> <p>3. เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามอย่างน้อยร้อยละ 80 (0.4 คะแนน)</p> <table border="1"> <tr> <td>ค่าคะแนน</td> <td>0.32</td> <td>0.34</td> <td>0.36</td> <td>0.38</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>76</td> <td>78</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>84</td> </tr> </table>	ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	ร้อยละ	76	78	80	82	84	ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	ร้อยละ	16	18	20	22	24	ค่าคะแนน	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	ร้อยละ	76	78	80	82	84	1	ข้อมูล HDC ตค.61 – กพ.62																																																
ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30																																																																																		
ร้อยละ	76	78	80	82	84																																																																																		
ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30																																																																																		
ร้อยละ	16	18	20	22	24																																																																																		
ค่าคะแนน	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40																																																																																		
ร้อยละ	76	78	80	82	84																																																																																		
	คะแนนรวม	5																																																																																					
เกณฑ์การประเมิน:รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2562)																																																																																							
ระดับ	เกณฑ์การประเมิน/ กิจกรรมดำเนินการ	คะแนน	เอกสารประกอบการพิจารณา																																																																																				
1	<p>- มีการทบทวนสถานการณ์ หรือถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย (0.5คะแนน)</p> <p>- มีแผนการดำเนินงานที่ปรับปรุงให้สอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาของ 5 เดือนแรก(0.5คะแนน)</p>	1	-ข้อมูลสถานการณ์ / สรุปผลการทบทวนข้อมูล																																																																																				

2	-สนับสนุนด้านวิชาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสูงตีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย(0.5คะแนน) -ดำเนินการตามแผนที่ปรับปรุงให้สอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาของ 5 เดือนแรก(0.5คะแนน)	1	-รายงานหรือเอกสารหรือคู่มือการสนับสนุนด้านวิชาการ -สรุปผลการดำเนินงาน One Pageภาพถ่ายกิจกรรม																																																																																																
3	- กำกับติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง เชิงนโยบาย (0.5คะแนน) - คืบคลานข้อมูลให้พื้นที่(0.3 คะแนน) -ตรวจการเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติฯ (0.2 คะแนน)	1	-รายงานการเยี่ยมเสริมพลัง -เอกสารที่แสดงถึงการคืนข้อมูลให้พื้นที่ -มีการรายงานการออกตรวจการเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติฯ																																																																																																
4	1. เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ 48 (0.4 คะแนน) <table border="1" data-bbox="323 616 839 703"> <tr> <td>ค่าคะแนน</td> <td>0.32</td> <td>0.34</td> <td>0.36</td> <td>0.38</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>44</td> <td>46</td> <td>48</td> <td>50</td> <td>52</td> </tr> </table> 2. ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 50 แยกตามรายเขต (0.3 คะแนน) <table border="1" data-bbox="300 828 863 2016"> <thead> <tr> <th>ค่าคะแนน</th> <th>0.22</th> <th>0.24</th> <th>0.26</th> <th>0.28</th> <th>0.30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>ลดลง 2</td> <td>ลดลง 1</td> <td>Base line</td> <td>เพิ่มขึ้น 1</td> <td>เพิ่มขึ้น 2</td> </tr> <tr> <td>ศอ.1</td> <td>47.3 3</td> <td>47.82</td> <td>48.3</td> <td>48.78</td> <td>49.27</td> </tr> <tr> <td>ศอ.2</td> <td>50.4 6</td> <td>50.9 8</td> <td>51.49</td> <td>52.00</td> <td>52.52</td> </tr> <tr> <td>ศอ.3</td> <td>63.3 5</td> <td>63.99</td> <td>64.64</td> <td>65.29</td> <td>65.93</td> </tr> <tr> <td>ศอ.4</td> <td>48.8 0</td> <td>49.30</td> <td>49.8</td> <td>50.30</td> <td>50.80</td> </tr> <tr> <td>ศอ.5</td> <td>52.1 7</td> <td>52.70</td> <td>53.23</td> <td>53.76</td> <td>54.29</td> </tr> <tr> <td>ศอ.6</td> <td>46.3 0</td> <td>46.77</td> <td>47.24</td> <td>47.71</td> <td>48.18</td> </tr> <tr> <td>ศอ.7</td> <td>61.9 9</td> <td>62.62</td> <td>63.25</td> <td>63.88</td> <td>64.52</td> </tr> <tr> <td>ศอ.8</td> <td>39.6 6</td> <td>40.07</td> <td>40.47</td> <td>40.87</td> <td>41.28</td> </tr> <tr> <td>ศอ.9</td> <td>68.6 7</td> <td>69.37</td> <td>70.0 7</td> <td>70.77</td> <td>71.47</td> </tr> <tr> <td>ศอ.10</td> <td>49.9 7</td> <td>50.48</td> <td>50.99</td> <td>51.50</td> <td>52.01</td> </tr> <tr> <td>ศอ.11</td> <td>40.4 3</td> <td>40.84</td> <td>41.25</td> <td>41.66</td> <td>42.08</td> </tr> <tr> <td>ศอ.12</td> <td>38.9 0</td> <td>39.29</td> <td>39.69</td> <td>40.09</td> <td>40.48</td> </tr> </tbody> </table>	ค่าคะแนน	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	ร้อยละ	44	46	48	50	52	ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	ร้อยละ	ลดลง 2	ลดลง 1	Base line	เพิ่มขึ้น 1	เพิ่มขึ้น 2	ศอ.1	47.3 3	47.82	48.3	48.78	49.27	ศอ.2	50.4 6	50.9 8	51.49	52.00	52.52	ศอ.3	63.3 5	63.99	64.64	65.29	65.93	ศอ.4	48.8 0	49.30	49.8	50.30	50.80	ศอ.5	52.1 7	52.70	53.23	53.76	54.29	ศอ.6	46.3 0	46.77	47.24	47.71	48.18	ศอ.7	61.9 9	62.62	63.25	63.88	64.52	ศอ.8	39.6 6	40.07	40.47	40.87	41.28	ศอ.9	68.6 7	69.37	70.0 7	70.77	71.47	ศอ.10	49.9 7	50.48	50.99	51.50	52.01	ศอ.11	40.4 3	40.84	41.25	41.66	42.08	ศอ.12	38.9 0	39.29	39.69	40.09	40.48	1	ข้อมูล HDC ตค.61 – กค.62
ค่าคะแนน	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40																																																																																														
ร้อยละ	44	46	48	50	52																																																																																														
ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30																																																																																														
ร้อยละ	ลดลง 2	ลดลง 1	Base line	เพิ่มขึ้น 1	เพิ่มขึ้น 2																																																																																														
ศอ.1	47.3 3	47.82	48.3	48.78	49.27																																																																																														
ศอ.2	50.4 6	50.9 8	51.49	52.00	52.52																																																																																														
ศอ.3	63.3 5	63.99	64.64	65.29	65.93																																																																																														
ศอ.4	48.8 0	49.30	49.8	50.30	50.80																																																																																														
ศอ.5	52.1 7	52.70	53.23	53.76	54.29																																																																																														
ศอ.6	46.3 0	46.77	47.24	47.71	48.18																																																																																														
ศอ.7	61.9 9	62.62	63.25	63.88	64.52																																																																																														
ศอ.8	39.6 6	40.07	40.47	40.87	41.28																																																																																														
ศอ.9	68.6 7	69.37	70.0 7	70.77	71.47																																																																																														
ศอ.10	49.9 7	50.48	50.99	51.50	52.01																																																																																														
ศอ.11	40.4 3	40.84	41.25	41.66	42.08																																																																																														
ศอ.12	38.9 0	39.29	39.69	40.09	40.48																																																																																														

	<p>3. เด็กอายุ 0-5 ปี สูงติสมส่วนร้อยละ 54 แยกตาม รายเขต (0.3 คะแนน)</p> <table border="1" data-bbox="300 320 858 1003"> <thead> <tr> <th>ค่าคะแนน</th> <th>0.1</th> <th>0.2</th> <th>0.3</th> <th>0.4</th> <th>0.5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>ลดลง 1.5</td> <td>ลดลง 0.75</td> <td>base line</td> <td>เพิ่มขึ้น 1.5</td> <td>เพิ่มขึ้น 3</td> </tr> <tr><td>ศอ.1</td><td>43.2</td><td>44.0</td><td>44.7</td><td>46.2</td><td>47.7</td></tr> <tr><td>ศอ.2</td><td>46.3</td><td>47.1</td><td>47.8</td><td>49.3</td><td>50.8</td></tr> <tr><td>ศอ.3</td><td>47.3</td><td>48.1</td><td>48.8</td><td>50.3</td><td>51.8</td></tr> <tr><td>ศอ.4</td><td>50.2</td><td>50.9</td><td>51.7</td><td>53.2</td><td>54.7</td></tr> <tr><td>ศอ.5</td><td>50.1</td><td>50.8</td><td>51.6</td><td>53.1</td><td>54.6</td></tr> <tr><td>ศอ.6</td><td>51.6</td><td>52.3</td><td>53.1</td><td>54.6</td><td>□6.1</td></tr> <tr><td>ศอ.7</td><td>51.0</td><td>51.7</td><td>52.5</td><td>54.0</td><td>55.5</td></tr> <tr><td>ศอ.8</td><td>49.1</td><td>49.9</td><td>50.6</td><td>52.1</td><td>53.6</td></tr> <tr><td>ศอ.9</td><td>49.4</td><td>50.2</td><td>50.9</td><td>52.4</td><td>53.9</td></tr> <tr><td>ศอ.10</td><td>49.9</td><td>50.6</td><td>51.4</td><td>52.9</td><td>54.4</td></tr> <tr><td>ศอ.11</td><td>52.2</td><td>52.9</td><td>53.7</td><td>55.2</td><td>56.7</td></tr> <tr><td>ศอ.12</td><td>48.8</td><td>49.6</td><td>50.3</td><td>51.8</td><td>53.3</td></tr> </tbody> </table>	ค่าคะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	ร้อยละ	ลดลง 1.5	ลดลง 0.75	base line	เพิ่มขึ้น 1.5	เพิ่มขึ้น 3	ศอ.1	43.2	44.0	44.7	46.2	47.7	ศอ.2	46.3	47.1	47.8	49.3	50.8	ศอ.3	47.3	48.1	48.8	50.3	51.8	ศอ.4	50.2	50.9	51.7	53.2	54.7	ศอ.5	50.1	50.8	51.6	53.1	54.6	ศอ.6	51.6	52.3	53.1	54.6	□6.1	ศอ.7	51.0	51.7	52.5	54.0	55.5	ศอ.8	49.1	49.9	50.6	52.1	53.6	ศอ.9	49.4	50.2	50.9	52.4	53.9	ศอ.10	49.9	50.6	51.4	52.9	54.4	ศอ.11	52.2	52.9	53.7	55.2	56.7	ศอ.12	48.8	49.6	50.3	51.8	53.3		
ค่าคะแนน	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																																																																																		
ร้อยละ	ลดลง 1.5	ลดลง 0.75	base line	เพิ่มขึ้น 1.5	เพิ่มขึ้น 3																																																																																		
ศอ.1	43.2	44.0	44.7	46.2	47.7																																																																																		
ศอ.2	46.3	47.1	47.8	49.3	50.8																																																																																		
ศอ.3	47.3	48.1	48.8	50.3	51.8																																																																																		
ศอ.4	50.2	50.9	51.7	53.2	54.7																																																																																		
ศอ.5	50.1	50.8	51.6	53.1	54.6																																																																																		
ศอ.6	51.6	52.3	53.1	54.6	□6.1																																																																																		
ศอ.7	51.0	51.7	52.5	54.0	55.5																																																																																		
ศอ.8	49.1	49.9	50.6	52.1	53.6																																																																																		
ศอ.9	49.4	50.2	50.9	52.4	53.9																																																																																		
ศอ.10	49.9	50.6	51.4	52.9	54.4																																																																																		
ศอ.11	52.2	52.9	53.7	55.2	56.7																																																																																		
ศอ.12	48.8	49.6	50.3	51.8	53.3																																																																																		
5	<p>1.เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ 90 (0.3 คะแนน)</p> <table border="1" data-bbox="323 1093 839 1182"> <thead> <tr> <th>ค่าคะแนน</th> <th>0.22</th> <th>0.24</th> <th>0.26</th> <th>0.28</th> <th>0.30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>86</td> <td>88</td> <td>90</td> <td>92</td> <td>94</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้าร้อยละ 20 (0.3 คะแนน)</p> <table border="1" data-bbox="323 1305 839 1395"> <thead> <tr> <th>ค่าคะแนน</th> <th>0.22</th> <th>0.24</th> <th>0.26</th> <th>0.28</th> <th>0.30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>16</td> <td>□8</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามร้อยละ 90 (0.4 คะแนน)</p> <table border="1" data-bbox="323 1518 839 1608"> <thead> <tr> <th>ค่าคะแนน</th> <th>0.32</th> <th>0.34</th> <th>0.36</th> <th>0.38</th> <th>0.40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>86</td> <td>88</td> <td>90</td> <td>92</td> <td>94</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">คะแนนรวม</p>	ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	ร้อยละ	86	88	90	92	94	ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	ร้อยละ	16	□8	20	22	24	ค่าคะแนน	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	ร้อยละ	86	88	90	92	94	1	ข้อมูล HDC ตค.61 – กพ.62																																																
ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30																																																																																		
ร้อยละ	86	88	90	92	94																																																																																		
ค่าคะแนน	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30																																																																																		
ร้อยละ	16	□8	20	22	24																																																																																		
ค่าคะแนน	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40																																																																																		
ร้อยละ	86	88	90	92	94																																																																																		
		5																																																																																					

มาตรการสำคัญ (PIRAB) ที่ทำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :

(P=Partnership , I=Investment , R=Regulation , A=Advocacy , B=Building capacity)

Partnership

1. ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/ กรรมการ/ อนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ/ จังหวัด คณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอ (District Health Board: พชอ.) MCH Board และสมาชิกสุขภาพในพื้นที่ ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และ จัดบริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียม

2. สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน(ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อพัฒนาต้นแบบและ ขยายการดำเนินงาน

โดยเน้นประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย

- ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-5 ปี ให้ได้รับอาหารครบถ้วนเพียงพอ ไม่หิวไม่อิ่ม
 - การได้รับและติดตามการกินยาเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก ของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และยาน้ำเสริมธาตุเหล็กของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี
 - เฝ้าระวัง ติดตามน้ำหนักของหญิงตั้งครรภ์ และน้ำหนักส่วนสูงของเด็กอายุ 0-5 ปี
 - ส่งเสริมหญิงให้นมบุตรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
 - กระตุ้นการใฝ่เรียนรู้ของเด็ก ด้วยการอ่าน เล่านิทาน การเล่น ศิลปะดนตรี และ ฝึกภาษาที่ 2
- ในศูนย์เด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล

Investment

1. ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEF, สปสช., OKMD, WHO, สสส.)
2. พัฒนารูปแบบครอบครัวคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และ พัฒนาตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย

Regulation

1. ใช้มาตรการทางกฎหมาย/ข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
2. ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (เช่นประกาศนโยบาย)
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติฯ)
4. กำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี

Advocacy

1. สื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบาย องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น SMS , E- book, Application เป็นต้น

Building capacity

1. สร้างความตระหนักรู้ การเลี้ยงดูเด็กโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการ ด้วยกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า ฝ้าดู ช้องปาก นอน ส่งเสริมพ่อแม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศตามความถนัดและความชอบของเด็กปฐมวัย การปรับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการ, การพัฒนาเด็กปฐมวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลต้นแบบการให้บริการโภชนาการในANC/WCC
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

Small Success

กลไก	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
ส่วนกลาง	1.วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย 2. มีแผนปฏิบัติการ/แผนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน (Action plan) 3.มีนโยบาย หรือ มาตรการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย 4. ชี้แจงการดำเนินงาน/แนว	1.ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย 2. สนับสนุนวิชาการและเทคนิคการดำเนินงาน เช่นคู่มือ/สื่อ/เอกสารทางวิชาการ ความรู้ ข่าวสาร แนวทางฯ การประชุม/อบรม/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผ่านช่องทางต่างๆ 3. พัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ เรื่อง	1.มีการทบทวนสถานการณ์หรือถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การขับเคลื่อนการดำเนินงานพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย 2.มีแผนการดำเนินงานที่ปรับปรุงให้สอดคล้องเพื่อ	1. เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90 2. เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 3.เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ร้อยละ 90 4. เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ

	<p>ทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สูงตีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย</p> <p>5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต</p> <p>6. (ร่าง) ชุดความรู้ กิน กอด เล่น เล่า นอน ฝ้าดูฟัน</p> <p>7. best practice การขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงตีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย</p> <p>8. มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560</p> <p>9. มีแนวทางในการดำเนินงานการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ</p>	<p>พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560</p> <p>4. ประเด็น/แนวทาง การลงพื้นที่นี้เทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อเด็กปฐมวัย สูงตีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย</p> <p>5. จัดทำ ร่างยุทธศาสตร์นโยบายในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก</p> <p>6. กำกับติดตามการดำเนินงาน เยี่ยมเสริมพลัง การขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อเด็กปฐมวัย สูงตีสมส่วน</p> <p>7. การตรวจเยี่ยมการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560</p> <p>8. มีระบบเฝ้าระวังการรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560</p>	<p>แก้ปัญหาของ 5 เดือนแรก</p> <p>3. กำกับติดตามการดำเนินงานเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อเด็กปฐมวัย สูงตีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย</p> <p>4. ผลิตเครื่องมือสื่อสารสร้างกระแสประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง สาธารณสุขและประชาชนทั่วไป</p> <p>5. การตรวจเยี่ยมการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560</p>	<p>ละ 40</p> <p>5. เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 50</p> <p>6. เด็กอายุ 0-5 ปี สูงตีสมส่วน ร้อยละ 54</p> <p>7. การตรวจเยี่ยมการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560</p>
<p>เขตสุขภาพ/ สสจ./ รพศ./ รพท.</p>	<p>1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดและหรือ MCH board เพื่อขับเคลื่อนงานและมีรายงานการประชุม</p> <p>2. มีแผนการขับเคลื่อนส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงตีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ในระดับตำบลโดย ผ่านกลไกระดับพื้นที่ เช่น คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก</p>	<p>1. ให้ความรู้ ฝึกทักษะตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กให้กับหญิงตั้งครรภ์ ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน ฝ้าดูฟันและสนับสนุนการลงทะเบียนของหญิงตั้งครรภ์ (Rapid Pro)</p> <p>2. พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็ก</p>	<p>1. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการ หากพบพัฒนาการสงสัย ลำช้าติดตามกระตุ้นพัฒนาการ</p> <p>2. สื่อสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในเรื่องสูงตีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเกิด</p>	<p>1. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (DSPM) และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20</p> <p>2. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัย</p>

	<p>ปฐมวัยระดับจังหวัด/กทม. คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board)</p> <p>3. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการ หากพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าติดตามกระตุ้นพัฒนาการ</p> <p>4. ให้ความรู้ ฝึกทักษะตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ให้กับหญิงตั้งครรภ์ และมารดาที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 6 ปี ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน ฝ้าดูฟันและสนับสนุนการลงทะเบียนของหญิงตั้งครรภ์ (Rapid Pro)</p> <p>5. จังหวัดสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก ให้จัดบริการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2560</p> <p>6. ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต</p>	<p>คุณภาพ (Safe motherhood and baby friendly Hospital) และให้สถานบริการประเมินตนเองแล้วส่งผลการประเมินมายังกรมอนามัย เพื่อรับการสุ่มประเมิน</p> <p>3. สร้างการมีส่วนร่วมภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชน กระตุ้นให้เกิดการฝึกเรียนรู้ของเด็ก โดยจัดกิจกรรม อ่านเล่านิทาน เล่น ศิลปะ ดนตรี และฝึกภาษาที่ 2 ในศูนย์เด็กเล็ก และ รร.อนุบาล</p> <p>4. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนหากพบพัฒนา การสงสัยล่าช้า ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ</p> <p>5. สื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในเรื่อง พัฒนาการ สมวัย สูงดีสมส่วน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย</p>	<p>ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และนำไปปฏิบัติได้</p> <p>3. จัดรณรงค์สัปดาห์นมแม่แห่งชาติ</p> <p>4. ขับเคลื่อนตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย</p> <p>5. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต</p> <p>6. การกำกับติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและส่งคืนข้อมูลให้กับพื้นที่</p>	<p>ล่าช้าได้รับการติดตามและประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน 30 วัน</p> <p>3. เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ 40</p> <p>4. การคัดกรองพัฒนาการเด็กมีความครอบคลุมร้อยละ 90</p> <p>5.เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 54</p>
<p>อำเภอ/รพช./พื้นที่</p>	<p>1.เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการ หากพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าติดตามกระตุ้นพัฒนาการ</p> <p>2. ให้ความรู้ ฝึกทักษะตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ให้กับหญิงตั้งครรภ์ และมารดาที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 6 ปี ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน ฝ้าดูฟันและสนับสนุนการลงทะเบียนของหญิงตั้งครรภ์ (Rapid Pro)</p>	<p>1. ให้ความรู้ ฝึกทักษะตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ให้กับหญิงตั้งครรภ์ และมารดาที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 6 ปี ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน ฝ้าดูฟัน และสนับสนุนการลงทะเบียนของหญิงตั้งครรภ์ (Rapid Pro)</p> <p>2. พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe motherhood and baby friendly Hospital) และให้สถานบริการประเมินตนเอง</p>	<p>1. ส่งเสริมให้พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูใช้สมุดสีชมพูในการดูแลสุขภาพตนเองและเด็ก</p> <p>2. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการ หากพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าติดตามกระตุ้นพัฒนาการ</p> <p>3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้และทักษะในการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 การส่งเสริมการ</p>	<p>1. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (DSPM) และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20</p> <p>2. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามและประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน 30 วัน</p> <p>3.เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 54</p>

		<p>แล้วส่งผลการประเมินมายังกรมอนามัย เพื่อรับการสุ่มประเมิน</p> <p>3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 การส่งเสริมการเล่นและการนอน สุขภาวะของแม่และเด็ก มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดบริการอาหารและน้ำที่ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>4. สื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในเรื่องสูงตีสม ส่วน พันไม้ฝู พัฒนาการสมวัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และนำไปปฏิบัติได้</p>	<p>เล่นและการนอน สุขภาวะของแม่และเด็ก มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดบริการอาหารและน้ำที่ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>4. สื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในเรื่องสูงตีสม ส่วน พันไม้ฝู พัฒนาการสมวัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และนำไปปฏิบัติได้</p> <p>5. ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตโดยผ่าน DHB</p>	
วิธีการประเมินผล	เปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับค่าเป้าหมาย			
เอกสารสนับสนุน	<ol style="list-style-type: none"> 1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 2. คู่มือ DSPM, คู่มือникส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัดประจำโรงพยาบาล, คู่มือมิสนมแม่และ คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 3. คู่มือข้อเสนอแนะกิจกรรมทางกายและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็ก สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4. หนังสือ เล่น ให้ได้ เรื่อง พ่อแม่ 4.0 รู้ทันเรื่องเล่น เจนอัลฟ่า 5. โปสเตอร์การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) 6. หนังสือทักษะการสื่อสาร การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ ของลูกให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง 7. แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) 8. หนังสือ พัฒนาการลูก ต้องใส่ใจ ไม่ใช่ถึงวัยก็ทำได้เอง เรื่อง อิ่มอุ่น 9. Info Graphic ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้องเหมาะสม จำนวน 4 เรื่อง การนอน การกิน การป้องกันการติดเชื้อดื้อยา การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคม 10. คู่มือแนวทางการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 			

<p>11. หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์</p> <p>12. หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี</p> <p>13. หนังสือแนวทางการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและแนวทางการดำเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC)</p> <p>14. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย</p> <p>15. info graphic และ motion graphic การส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กอายุ 0-5 ปี เพื่อเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน</p> <p>16. คู่มือพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560</p> <p>17. สื่อ DVD ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</p> <p>18. ภาพพิกสำหรับการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</p> <p>19. คู่มือการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ</p>
--

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัด	Baseline data*	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.		
			2559	2560	2561
เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90	84.0	ร้อยละ	ไม่มีข้อมูล	81.4	84.0
เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20	21.5	ร้อยละ	ไม่มีข้อมูล	16.4	21.5
เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ร้อยละ 90	84.8	ร้อยละ	ไม่มีข้อมูล	77.9	84.8
เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ 60	40	ร้อยละ	50.6	58.4	59.0
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 50	50.85	ร้อยละ	61.13	62.66	50.85
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 54	46.3	ร้อยละ	47.4	49.5	50.7

ผู้กำกับตัวชี้วัด

- นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ 0 2590 4121 E-mail: ekachipien@hotmail.com
- แพทย์หญิงนันทวันนันทน์ สุนทรธา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2588 3088 ต่อ 3123 E-mail: nontanawanans@anamai.mail.go.th

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

- นายแพทย์ธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรหม นายแพทย์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2588 3088 ต่อ 3131 E-mail: teerboon@hotmail.com
- นางประภาภรณ์ จังพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2590 4430 E-mail: prapaporn.j@anamai.mail.go.th
- นางกิติมา พัวพัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2590 4407 E-mail: puapat@yahoo.com
- นางณัฐวรรณ เขาวนลิลิตกุล รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ)
โทรศัพท์ 0 2590 4327 Email : nutwan65@gmail.com
- นางสาวสุวรรณา เอื้ออรธการุณ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2590 4208 Email : suwanna.dt@gmail.com
- นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2590 4592 Email : watto24@hotmail.co.th
- นางชนัญชิตา สมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

	โทรศัพท์ 0 2590 4420 Email : greenandgun@gmail.com
หน่วยงานประมวลผล และจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล การดำเนินงาน	1. นายสุทิน ปุณทริกภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2588 3088 ต่อ 3211 E-mail: sutin.p@anamai.mail.go.th